

ปธ.ศาลฎีกาท้วงสนช.

โพสต์ทูเดย์ - ประธานศาลฎีกาส่งตัวแทนยื่นหนังสือท้วง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา ชี้ขัดหลักสิทธิมนุษยชน

นายชาญณรงค์ ปราณจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา เป็นตัวแทนของนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

นายชาญณรงค์ กล่าวว่า ศาลยุติธรรมเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวขัดต่อหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพราะการสั่งคุมประพฤติ การกระทำกิจการบริหารสังคม หรือสาธารณประโยชน์ และสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีได้ โดยไม่ผ่านการพิจารณาของศาล และปราศจากกระบวนการพิสูจน์ความผิดของบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อการ

อำนวยความยุติธรรมที่โปร่งใส

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ถูกเสนอมาตั้งแต่ปี 2532 แต่ยังไม่ถูกนำเข้าการพิจารณาของสภาและสำนักงานศาลยุติธรรมได้เคยทำหน้าที่แสดงข้อกังวลหลายครั้ง แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการแก้ไขข้อห่วงใยดังกล่าว หาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้จะเป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาล และมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมาการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งให้ สนช. พิจารณา

ด้าน นายพรเพชร กล่าวว่า ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรขึ้น อยากให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็น ในเมื่อคณะระดับประธานศาลฎีกาส่งสัญญาณมาก็ต้องรับฟัง เพราะถือ เป็นการตักคอกไว้ก่อนที่จะถูกส่งมาให้ สนช. พิจารณา ทั้งนี้ หากร่างนี้ผ่านเป็นกฎหมาย คดีรธน. ชี้ก็อาจไม่ต้องถึงศาลก็ได้

Source :

บ้านเมือง

Date :

23 ส.ค. 2559

Page :

3

No :

อุทธรณ์พลิก 'สุเทพ' ฟ้อง 'จาริต'

ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก วันที่ 22 มี.ค. ศาลอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ คดีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายจาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตรับผิดชอบ สบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), บรรณาธิการ นสพ. มติชน, บริษัท ข่าวสด จำกัด และ บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด เป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค.56 นายจาริตได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กล่าวหาโจทก์ ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการก่อสร้างสถานี ตำรวจทดแทนจำนวน 396 โรงพัก จากประมูล รายภาครวมเป็นรายเดียว ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบ

โดยศาลชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย ทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่า คดีไม่มีมูลว่าเป็น ความผิดการใส่ความ ซึ่ง นายจาริต จำเลยที่

1 เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่ได้มีการร้องเรียน อีกทั้งโครงการก่อสร้าง สถานีตำรวจทดแทน 396 แห่งทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ต่อมา นายสุเทพ โจทก์ ได้ยื่นอุทธรณ์

ขณะที่ ศาลอุทธรณ์ ตรวจสอบจำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว ตามทางนำสืบชั้นได้ส่วนมูลฟ้อง รับฟังได้ว่า นายสุเทพ โจทก์ ได้นำสืบถึงความจำเป็นของการอนุมัติโครงการก่อสร้างสถานี ตำรวจทดแทน 396 แห่ง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ส่วนการจะวินิจฉัยว่า นายจาริต จำเลยที่ 1 ได้แถลงข่าวขัดกับข้อเท็จจริงและขัดต่อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิสูจน์พยานหลักฐานต่อไป ในชั้นนี้พยานที่โจทก์นำสืบมาแสดงให้เห็นว่า คดีมีมูล จึงพิพากษากลับให้ศาลชั้นต้น ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณา พร้อมกำหนด นัดตรวจพยานหลักฐานคดี พร้อมสอบคำให้การจำเลย ในวันที่ 16 พ.ค.นี้

MIC**MATICHON**
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : 23 ธ.ค. 2559


Page :

A12

No :

ศาลยกฟ้องบัวขาวไม่ต่อไทยไฟต์

ธีรวัฒน์ ยี่วยิ้ม ผู้จัดการส่วนตัว บัวขาว บัญชาเมฆ เปิดเผยว่า ศาลแพ่ง ยกฟ้องคดีไทยไฟต์ เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท กรณีนักชกขวัญใจชาวไทย ผิดสัญญาไม่ขึ้นชกในรายการ "ไทยไฟต์" ที่เป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้ แต่ เหตุผลในการยกฟ้องคงต้องรอรายละเอียดจากทนายความอีกครั้ง ซึ่งเจ้าตัว ทราบเรื่องแล้วรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกกำลังใจมาก

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ข่าวสด		
Date : 23 มี.ค. 2559	Page : 14	No: 59136773

‘ต๊อกรู้แพรวอาจไม่ทำตามศาล

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข้อสังเกตกรณี น.ส.แพรวา ผู้ต้องหาคดีขั้บรถชนรถตู้โดยสารทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ อาจไม่ได้ทำตามคำสั่งศาลในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นเวลา 90 ชั่วโมง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ว่า ตามหลักการเมื่อศาลสั่งกรมคุมประพฤติต้องดูแล ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถูกคำสั่งได้ไปปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยการไปบำเพ็ญประโยชน์ แต่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลสั่ง เพราะการที่ น.ส.แพรวา ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ ร.พ.พระมงกุฎฯ ในทางปฏิบัติต้องรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติให้รับทราบ อีกทั้ง ร.พ. ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการบำเพ็ญประโยชน์

พล.อ.ไพบูลย์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี น.ส.แพรวา อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ใช้คำพูดกลอนลามนั้น ขอให้ น.ส.แพรวาระบุตัวเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ตนยินดีจะปลดจากตำแหน่ง และการพูดเช่นนี้ทำให้ข้าราชการที่ตีเสียหาย เบื้องต้นสั่งการให้อธิบดีหาตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ส่วนที่ ร.พ.พระมงกุฎฯ รับรองว่า น.ส.แพรวา ไปบำเพ็ญประโยชน์จริงนั้นต้องไปดูว่าทางโรงพยาบาลเข้าใจถึงหลักกฎหมายหรือไม่

ด้าน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กรณี น.ส.แพรวา ยื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินที่ถูกเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ใช้คำพูดข่มขู่ นั้น การยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นการร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ จ.นนทบุรี ว่า ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลเยาวชนหรือไม่ ซึ่งคำร้องที่ร้องมานั้นมีประเด็นเรื่องการข่มขู่ ที่มีเจ้าหน้าที่ข่มขู่ด้วยวาจา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นว่าถูกกลอนลาม ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงต่อไป